

# Sun Group gấp rút ủng hộ Tây Ninh hơn 10 tỷ đồng trang thiết bị y tế chống dịch Covid-19

14:52 31/07/2021

Tác giả: Lê Hà

**Ngay sau những hỗ trợ khẩn cấp tới hàng loạt tỉnh phía Nam, mới đây nhất, Tập đoàn Sun Group tiếp tục trao tặng Tây Ninh hệ thống trang thiết bị và sinh phẩm y tế phòng chống dịch Covid-19 trị giá hơn 10 tỷ đồng. Trong số đó, nhiều trang thiết bị sẽ được dùng hỗ trợ Tây Ninh thành lập bệnh viện dã chiến.**

Cụ thể, Tập đoàn Sun Group đã tài trợ khẩn cấp cho Tây Ninh các thiết bị vận hành và sinh phẩm để phục vụ hệ thống xét nghiệm PCR cùng với 2000 bộ đồ phòng hộ, 2000 bộ đồ phòng dịch tắm chắn, kịp thời đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong phòng chống và điều trị Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Sun Group cũng trao tặng Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Tây Ninh 15.000 bộ kit xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 để phân bổ cho các khu cách ly, khu phong tỏa và các điểm chống dịch, đẩy nhanh và hỗ trợ cho công tác xét nghiệm, khoanh vùng dập dịch. Được biết, các bộ kit xét nghiệm trên của hãng Abbott Lab (Mỹ) theo tiêu chuẩn của Tổ chức y tế thế giới (WHO), được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và có kết quả xét nghiệm gần như ngay tức thời.

Đây là những hỗ trợ vô cùng thiết yếu đáp ứng nhu cầu sàng lọc và phát hiện nhanh các ca bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại hầu khắp các tỉnh thành phía Nam cũng như tại Tây Ninh, với số lượng ca mắc mới tăng nhanh.

Ngoài ra, Tập đoàn này cũng tài trợ các thiết bị với trị giá khoảng 2 tỷ đồng cho công tác thiết lập, vận hành bệnh viện dã chiến tại Tây Ninh.

Đến ngày 26/7/2021, toàn bộ các gói trang thiết bị, sinh phẩm y tế nói trên đã được Sun Group trao cho CDC Tây Ninh, Sở Y tế Tây Ninh để kịp thời phân bổ tới các trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh. Ước tính tổng trị giá các gói tài trợ là khoảng hơn 10 tỷ đồng.

Image not found or type unknown



### *Sun Group trao tặng kit xét nghiệm Covid-19 cho CDC Tây Ninh*

Chia sẻ về những đóng góp của Sun Group cho công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn cho biết: “Tây Ninh là một trong những địa phương hiện có diễn biến dịch phức tạp, mọi sự hỗ trợ đối với tỉnh và bà con trong thời điểm này đều đáng quý. Chúng tôi hi vọng những đóng góp của Sun Group sẽ phần nào củng cố thêm nguồn lực cũng như mang lại niềm động viên tinh thần tới chính quyền và người dân, để Tây Ninh tiếp tục chân cứng đá mềm vượt qua thử thách trước mắt, sớm ngăn chặn được dịch bệnh và nhanh chóng cùng với cả nước ổn định đời sống kinh tế, xã hội”.

Như vậy, Sun Group đã ủng hộ các tỉnh, thành phía Nam 80 tỷ đồng trang thiết bị và sinh phẩm y tế trong đợt dịch được đánh giá là nặng nề và phức tạp nhất kể từ khi Covid-19 bùng phát tại Việt Nam.

Image not found or type unknown



### *Sun Group ủng hộ nhiều địa phương trang thiết bị y tế chống dịch Covid 19*

Luôn đặt sự phát triển của tập đoàn song hành với sự phát triển của đất nước, trong bối cảnh tổ quốc lâm nguy bởi đại dịch, hai năm qua, tập đoàn Sun Group đã bền bỉ hỗ trợ công tác phòng chống Covid-19 dưới nhiều hình thức, một cách kịp thời nhất, ở những tâm dịch phức tạp nhất. Từ tài trợ và trực tiếp thi công lắp đặt các bệnh viện dã chiến tại Đà Nẵng, Hải Dương; Tài trợ và lắp đặt các Trung tâm hồi sức tích cực (ICU) tại Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên; Trao tặng nhiều trang thiết bị y tế hiện đại tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và Bệnh viện đa khoa Hưng Yên; Ủng hộ quỹ vắc-xin của Chính phủ cũng như quỹ vắc-xin của thành phố Hà Nội, tỉnh Thanh Hóa; Hỗ trợ tiền mặt, tặng máy xét nghiệm PCR và bộ Kit Test Covid-19 cho nhiều tỉnh thành, đến trao tặng máy móc, trang thiết bị và sinh phẩm y tế tới các tỉnh miền Nam..., Sun Group đã có mặt ở hầu hết các địa phương có dịch.

Tính đến nay, tổng giá trị mà Tập đoàn này đóng góp vào công cuộc phòng chống dịch của cả nước là 701 tỷ đồng. Đây là nỗ lực to lớn thể hiện trách nhiệm xã hội của một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, khi mà lĩnh vực kinh doanh chính của Sun Group là du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Sun Group hiện đứng thứ 3 trong Top 30 doanh nghiệp Việt Nam có đóng góp hỗ trợ nhiều nhất trong đại dịch, theo số liệu công bố đến ngày 24/6/2021 của Tạp chí Forbes Vietnam.

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/sun-group-gap-rut-ung-ho-tay-ninh-hon-10-ty-dong-trang-thiet-bi-y-te-chong-dich-covid-19>